



# บันทึกข้อความ

๖๖5

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 4954
วันที่ - 9 พ.ย. 2561
10:44
42   3

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.๓๓๖๓) 10:44  
 ที่ กษ ๐๖๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการจัดประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

## เรื่องเดิม

ด้วยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการที่ใช้เงินงบประมาณจาก แผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ:ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม:ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ (โครงการที่ ๑ - ๖) ดังนี้

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อบรมผู้ประกอบการเรื่องการปฏิบัติตนในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่” กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์/ศูนย์รวบรวมน้ำ) ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ผู้สื่อข่าว จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๔ วัน รวม ๗๑ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๒๘๙,๓๕๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด

๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ” กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ ๑ - ๙ จำนวน ๒,๓๐๐ ราย เป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการฟาร์ม รวมทั้งเกษตรกรหรือบุคลากรในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือกลุ่มสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รวบรวมน้ำนมโคดิบ มีความสนใจจะพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๒,๓๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๗๑๓,๗๐๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ ๑ - ๙ หรือโรงแรมในพื้นที่

โครงการที่ใช้เงินงบประมาณจาก แผนงาน:ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลัก:ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย:ตรวจและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ จำนวน ๓ โครงการ (โครงการที่ ๓ - ๕) ดังนี้

๓. โครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๑ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รวม ๒,๕๖๙ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๕๖๗,๘๗๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม สถานที่ราชการ

๔. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจโรคสัตว์ สำหรับ บุคคลภายนอก” กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้สำเร็จปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภา

๒ ผู้สำเร็จ...

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาลสัตวรักษ์ หรือที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์หรือการตรวจเนื้อสัตว์อย่างน้อย ๑ ปี และมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษและ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๕ วัน รวม ๑๒๒ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๙๙๑,๔๘๐ บาท ดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม สถานที่เอกชน

๕. โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๑ รุ่นๆ ๑ วัน รวม ๒,๔๐๐ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๗๐๘,๒๐๐ บาท จากแผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก:ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมรอง:เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ดำเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม ห้องประชุมของสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน

โครงการที่ใช้เงินงบประมาณจาก แผนงาน:บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก:พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรอง:ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล จำนวน ๒ โครงการ (โครงการที่ ๖ - ๗) ดังนี้

๖. โครงการอบรมพนักงานเชือดสัตว์เชิงปฏิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศตามหลักศาสนาอิสลาม กลุ่มเป้าหมาย พนักงานเชือดจากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและ ผู้ควบคุมการเชือด ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานโครงการและคณะทำงาน จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๓๙ คน รุ่นละ ๓ วัน รวม ๑๑๗ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๘๔๖,๗๗๐ บาท ดำเนินการ ดังนี้

๗. โครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาลสำหรับเจ้าหน้าที่กรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะทำงานผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานและคณะทำงานโครงการ วิทยากร จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓ วัน รวม ๙๕ คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๖๓๒,๙๒๐ บาท ดำเนินการ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานที่ดำเนินการ/ฝึกอบรม โรงแรมในต่างจังหวัด

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อที่ ๑๘ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจในการอนุมัติข้าราชการ (ยกเว้นอธิบดีและรองอธิบดี) ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และการพิจารณาอนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗ โครงการ ทั้งนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติตามคำสั่งมอบอำนาจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ



(นายวิสูตร เนื่อนวล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



(นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี



(นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์



(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑

อนุมัติ



(นายสรวิศ ชานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

15 พ.ย. 2561